

THÔNG BÁO KHẨN CẤP**Brampton nhận được khoản đầu tư đảm bảo cho giường bệnh mới từ Tỉnh Bang**

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 10 năm 2020) – Thành Phố Brampton hoan nghênh thông báo của Thủ Hiến Ontario nhằm hỗ trợ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Brampton. Hôm nay, Thị Trưởng Patrick Brown đã cùng với Thủ Hiến Doug Ford, Giám Đốc Sở Y Tế Christine Elliott, Phó Giám Đốc Sở và Thành Viên Nghị Viện (MPP) Brampton South Prabmeet Sarkaria, và Tiến Sĩ Naveed Mohammad, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành Hệ Thống Y Tế William Osler, công bố một khoản đầu tư lớn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brampton. Động thái này hỗ trợ cho chiến dịch vận động Thỏa Thuận Công Bằng của Thành Phố cho Brampton, chiến dịch kêu gọi thu hẹp khoảng cách về nguồn vốn chăm sóc sức khỏe và chấm dứt điều trị ngoài hành lang.

Hệ Thống Y Tế William Osler sẽ nhận thêm 87 giường bệnh mới để giúp giảm bớt áp lực công suất bệnh viện và giảm thời gian chờ đợi. Điều này bao gồm 41 giường bệnh tại Bệnh Viện Brampton Civic.

Chính quyền Ontario đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho mùa thu COVID-19 trị giá \$2,8 tỷ bằng cách đầu tư thêm để bổ sung thêm giường bệnh tại các bệnh viện và các cơ sở y tế thay thế trên toàn tỉnh bang. Theo Tỉnh Bang, việc có thêm giường bệnh sẽ giúp giảm tình trạng quá tải phẫu thuật và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trong thời gian diễn ra COVID-19.

Thông Tin Cơ Bản

Vào tháng 12 năm 2019, Hội Đồng đã thông qua một nghị quyết công nhận các nhu cầu cấp thiết và duy nhất của hệ thống chăm sóc sức khỏe Brampton, bao gồm các khoản thiếu hụt nguồn tài chính lớn, thời gian chờ đợi lâu và điều trị ngoài hành lang. Nghị quyết yêu cầu tất cả các nhà cung cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe phải hành động ngay lập tức. Vào tháng 1 năm 2020, Hội Đồng Thành Phố Brampton nhất trí thông qua một kiến nghị tuyên bố [Tỉnh Trang Khẩn Cấp về Chăm Sóc Sức Khỏe tại Brampton](#).

Thành phố đã thực hiện nhiều sáng kiến để yêu cầu thêm nhiều tài trợ và hỗ trợ hơn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brampton. Những sáng kiến này bao gồm việc trình bày với các đại diện đặc cử của Brampton và tại Hội Nghị [Hiệp Hội Các Đô Thị Ontario](#) (AMO) thường niên và vận động chính quyền [Tỉnh Bang](#) thông qua quy trình Nộp Trước Ngân Sách. Thành Phố cũng đang xúc tiến [chiến dịch vận động chăm sóc sức khỏe #FairDealForBrampton](#) để xây dựng nhận thức và hỗ trợ cho các mối quan ngại về chăm sóc sức khỏe của Brampton.

Trích dẫn

“Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Brampton đã quá tải và thiếu nguồn vốn trong thời gian quá dài và cuộc khủng hoảng điều trị ngoài hành lang đã tăng thêm do đại dịch. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ Tỉnh Bang, và chúng tôi hoan nghênh bước đi tích cực đúng đắn này cho cộng đồng như một phần của kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thu của Tỉnh Bang, đặc biệt là khi hiện nay tại Peel đang diễn ra làn sóng COVID-19 thứ hai. Những giường bệnh mới này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận và hiệu quả chăm sóc tại Brampton Civic khi chúng tôi xây dựng một bệnh viện mới ở phía tây bắc Thành Phố. Tôi hoan nghênh cam kết của Thủ Hiến ngày hôm nay trong việc mở rộng địa điểm Osler’s Peel Memorial được xây dựng để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân Brampton trong giai đoạn 2.”

- *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Cộng đồng của chúng ta xứng đáng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng. Chúng tôi đã vận động và chính quyền Ontario đã giúp giảm bớt một số gánh nặng mà thành phố của chúng ta tiếp tục phải đối mặt. Brampton là thành phố lớn phát triển nhanh nhất tại Canada và chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ và quan hệ hợp tác liên tục của Tỉnh Bang để mang lại cho cư dân dịch vụ chăm sóc cần thiết.”

- *Rowena Santos, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng; Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton*

“Giường bệnh mới là yếu tố quyết định để chấm dứt việc điều trị ngoài hành lang. Brampton Civic hiện là bệnh viện duy nhất trong cộng đồng của chúng ta và mặc dù đây là một bước quan trọng, song chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Tỉnh Bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cho thành phố của chúng ta.”

- *Charmaine Williams, Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng; Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8, Thành Phố Brampton*

“Nhân viên thành phố tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội Đồng để đảm bảo Brampton nhận được thỏa thuận công bằng về chăm sóc sức khỏe từ các đối tác chính quyền của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về khoản đầu tư này vào thành phố và biết rằng chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và vận động để cải thiện chất lượng cuộc sống và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Brampton.

- *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca